

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY
tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận
của hệ thống chính trị năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/12/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Ban Thường vụ Thị ủy kết luận như sau:

I- Kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2024

Trong năm 2024, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Hội nghị Thị ủy lần thứ 15 (khóa XXI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024. Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh có liên quan đến công tác dân vận đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, ban hành trên 36 văn bản để chỉ đạo, cụ thể hóa văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn công tác dân vận tại địa phương. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thị xã đã kịp thời tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng công tác nắm tình hình Nhân dân liên quan đến việc thực hiện các công trình, dự án và tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân (*cấp thị xã: Tổ chức 04 cuộc đối thoại; cấp xã, phường: Tổ chức 60 cuộc đối thoại*). Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với đoàn

viên, hội viên và Nhân dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” tiếp tục được triển khai thực hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo đồng thuận, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn thị xã còn một số tồn tại, hạn chế: Việc theo dõi, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân sau đối thoại của bí thư cấp ủy ở một số địa phương, đơn vị còn chậm trễ; việc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân tuy đã được các cấp, các ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng kết quả chưa cao; Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở tại một số địa phương chưa thường xuyên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương có mặt chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở có lúc chưa cao; việc chỉ đạo đăng ký xây dựng mới các mô hình “*Dân vận khéo*” chưa được quan tâm đúng mức; còn một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*”. Hiệu quả nhân rộng các mô hình “*Dân vận khéo*” chưa cao.

II- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo trên địa bàn thị xã nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh; nhất là tuyên truyền các kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời bám sát chủ trương, định hướng công tác năm 2025 của tỉnh, của thị xã để kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Phổ (23/3/1975 - 23/3/2025) và 05 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ (01/02/2020 - 01/02/2025).

2. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của Nhân dân để kiến nghị cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo giải quyết; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với nhân dân năm 2025; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác đối thoại của bí thư cấp ủy các cấp với dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau đối thoại.

4. Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; mô hình “*Dân vận khéo*” phải có tính bền vững, tính hiệu quả và khả năng nhân rộng; định kỳ tiến hành đánh giá hiệu quả của mô hình, công nhận mô hình “*Dân vận khéo*”.

5. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyên đổi số mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với công dân theo quy định. UBND thị xã tiếp tục rà soát, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định tại Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2026.

6. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường công tác phối hợp với chính quyền; phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt, người có uy tín ở cơ sở. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2027 gắn với công tác nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo Đề án “*Dân tin - Đảng cử*”; vận động Nhân dân tham gia tích cực Ngày hội toàn dân đi bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại địa phương.

7. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là thực hiện hiệu quả

công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chính sách xã hội; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân.

III- Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận này để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thị ủy (*qua Ban Dân vận Thị ủy*).

2. Ban Dân vận Thị ủy thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện Kết luận này; tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện cho Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (*b/c*),
- Thường trực Thị ủy,
- Ủy ban nhân dân thị xã,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy,
- Các đơn vị lực lượng vũ trang,
- C, PC, NC-TH Văn phòng Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Xuân Văn